

**สรุปข่าว สธ.ประจำวัน 4 สิงหาคม 2559**

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน คมชัดลึก	<p><b>การสรรหาเลขาธิการ สปสช.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัด สธ. กล่าวในการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัด สธ.ที่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม ว่า นพ.สสจ.-ผอ.โรงพยาบาล ในสังกัดทั่วประเทศ มีสิทธิลงชิงตำแหน่ง'เลขาธิการ สปสช.ได้ เนื่องจากไม่ขัดกฎหมาย ก.พ. และมีคุณสมบัติครบตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ</p> <p>ส่วนความคืบหน้าในการสรรหาเลขาธิการ สปสช. ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอชื่อบุคคลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหา จะถูกเสนอชื่อมาจาก 5 องค์ประกอบ คือ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากวิชาชีพด้านสาธารณสุข ผู้แทนจากรมว.สธ. และ อปท. โดยขณะนี้ทุกองค์ประกอบเสนอชื่อแล้ว เหลือเพียงสัดส่วนของ อปท. จะต้องเสนอชื่อภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 จากนั้นจึงจะเริ่มประกาศรับสมัครเลขาธิการ สปสช.</p>
ไทยโพสต์	<p><b>ตรวจเยี่ยมรพ.บ้านแพ้ว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. และคณะ ตรวจเยี่ยม รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รับฟังผลการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน โดยรมว.สธ.ชื่นชมโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นตัวอย่างที่ดีในการให้บริการที่ครอบคลุมทุกมิติ มีจุดแข็งหลายได้เลี้ยงตัวเอง และนำมาดูแลผู้ป่วยยากไร้ ซึ่ง สธ.จะต้องนำไปปรับใช้ สิ่งใดที่เป็นข้อจำกัดต้องขจัดออกไป</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนอกจากจากระบบการบริหารจัดการแล้ว ยังมีชุมชนที่เข้มแข็ง ส่วนการที่จะนำไปปรับใช้กับ รพ.อื่น ๆ นั้น ต้องมีการศึกษาให้รอบด้าน การที่จะให้ รพ.ขนาดใหญ่ เช่น รพ.จังหวัด ออกนอกระบบนั้น สามารถเลี้ยงตัวเองได้ แต่จะทำให้ รพ.รอบ ๆ ล้าปากหรือไม่ เพราะขณะนี้ รพ.ในสังกัดของ สธ.ที่มี 1,000 แห่ง ประมาณ 200 แห่ง ยังประสบปัญหาขาดทุน การบริหารจัดการจึงอยู่ในลักษณะช่วยกัน</p>
ผู้จัดการรายวัน แนวนหน้า	<p><b>ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว ตัวแทนภาคยาสูบ ประกอบด้วยสมาคมชาวไร่ยาสูบ จากภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคอีสาน พร้อมด้วยสมาคมการค้ายาสูบไทย ที่มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าโชห่วย กว่า 1,300 ราย ได้เดินทางเข้าพบ พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษา รรมว.สธ.</p> <p>นายภุชงค์ ฆาทอง นายกสมาคมผู้เพาะปลูก ผู้บ่มและผู้ค้าใบยาสูบ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า สธ.นำเสนอกฎหมายที่ สุดโต่ง และมุ่งลงโทษอุตสาหกรรม โดยที่มาตรการที่นำเสนอไม่ได้เกี่ยวข้องกับเป้าหมายควบคุมด้านสุขภาพ และไม่ มีประสิทธิภาพในการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ ทางภาคฯไม่ขัดข้องในมาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ เช่น ข้อกำหนดเรื่องอายุคนซื้อ แต่ข้อเสนอสุดโต่งอื่น ๆ นั้น ล้วนแต่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณ และราคา ในการรับซื้อใบยา ตัวอย่างเช่น บทนิยาม เรื่อง "ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง" ในอุตสาหกรรม ซึ่งมีความหมายกว้างมาก ซึ่งอาจจะครอบคลุมถึง ผู้บ่มใบยา ชาวไร่ สมาคมผู้บ่ม และสมาคมชาวไร่ต่าง ๆ ภาคฯ จึงได้ยื่นข้อเรียกร้องให้ สธ. ทำการแก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในร่างกฎหมายนี้ ก่อนนำเสนอ สนช. หากไม่มีการแก้ไข เราก็ไม่ยอมรับร่าง กม. ที่สร้างความขัดแย้งนี้ได้ และจะเดินหน้ารื้อเรียกร้องให้ร้านค้า 700,000 ราย และชาวไร่ยาสูบ กว่า 43,000 ครัวเรือน ทั่วประเทศต่อสู้ต่อไป</p> <p>ด้านนางวารภรณ์ นะมาตร์ ผอ.บริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย (โชห่วย) กล่าวว่ามาตรการต่าง ๆ ในร่างกม.ฉบับนี้ มีการละเมิดสิทธิ์ของผู้ประกอบการเกินจำเป็น มีข้อห้ามมากมาย ที่ร้านค้ามองว่าไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริง ๆ เช่น การห้ามแบ่งขาย ห้ามโชว์ผลิตภัณฑ์ในร้าน ข้อห้ามเรื่องป้ายราคา หรือเรื่อง "ซองเรียบ" ที่ห้ามซองบุหรี่ปิรมพ์โลโก้ หรือตราสินค้า และต้องบังคับใช้สีเดียวกันหมดทุกยี่ห้อ ทั้ง ๆ ที่ปัจจุบันซองบุหรี่ปิรมพ์ที่บ้านเรา ก็มีภาพค่าเตือนขนาดใหญ่ มาก ๆ เพื่อแจ้งถึงพิษภัยอยู่ จากผลสำรวจนิต้าโพลที่ผ่านมา เกินร้อยละ 80 ของร้านค้าโชห่วย มองว่าเรื่องซองเรียบ จะทำให้ซองปลอมง่ายขึ้น และจะทำให้ของเถื่อน-ปลอม ที่หนีภาษีเพิ่มขึ้น จำนวนคนสูบ ก็ไม่ได้ ลดลง</p>
ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ บางกอกโพสต์	<p><b>ไข้หวัดใหญ่ H1N1</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า สำนักระบาดวิทยา รายงานพบผู้ต้องขังในเรือนจำนครราชสีมา มีการคล้ายไข้หวัดใหญ่จำนวนกว่า 500 จึงมอบหมายให้ สสจ.นครราชสีมา สคร.ที่ 12 สงขลา ส่งทีมสอบสวนโรคเข้าไปดำเนินการคัดกรองจำนวน 1,649 คน เป็นผู้ต้องขัง 1,611 คน และเจ้าหน้าที่ 38 คน พบว่ามีผู้ป่วยทั้งสิ้น 379</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดอะเนชั่น ไทยรัฐทีวี</p> <p>ข่าวสด</p> <p>เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>คน แบ่งเป็น ผู้ต้องขัง 375 คน และเจ้าหน้าที่ 4 คน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย โดยการสอบสวนโรคได้เก็บตัวอย่างเชื้อจาก คอผู้ป่วยจำนวน 7 คน ส่งตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ผลยืนยันว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ เอช 1 เอ็น 1 และส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาล 9 คน ขณะนี้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไป ดูแลและสอบสวนโรค เบื้องต้นได้ให้ยาโอเซลทามิเวียร์ไปแล้ว 310 คน คัดกรองแยกผู้ป่วย พร้อมทั้งฉีดวัคซีน ป้องกันโรคให้กับผู้ต้องขังรายอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวแล้ว และให้ความรู้เรื่องการควบคุมป้องกัน โรค อาทิ การล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ยอมรับไข้หวัดใหญ่ H1N1 ระบาดคุกคามราชีวาสมี ผู้เสียชีวิต 2 รายจริง ได้แยกขัง 150 นักโทษ กักบริเวณ 5 วัน สั่งห้ามส่งตัวไปเรือนจำอื่น พร้อมประสานผู้ พิพากษาสวมหน้ากากกรณีนักโทษกลุ่มเสี่ยงต้องขึ้นศาล สกัดโรคแพร่กระจาย ส่งทีมแพทย์ราชทัณฑ์ร่วมวางแผน รักษาร่วมสาธารณสุขจังหวัด</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน เดลินิวส์</p>	<p><b>โรคมือเท้าปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อ.เมืองลำปาง ประกาศปิดห้องเรียนชั้นอนุบาล 1/1 ยกห้อง ยาว 5 วันตั้งแต่ 3-7 ส.ค. พร้อมให้ ผู้ปกครองรับลูกหลานกลับบ้านด่วน หลังพบเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ขณะที่สถิติ สสจ.พบปีนี้คนลำปาง ป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 878 ราย อัตราป่วยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว (2558) ในช่วงเวลาเดียวกัน 32.18 ต่อแสนประชากร ซึ่งพบมากที่สุดอำเภอเมืองปาน จำนวน 89 ราย เฉพาะเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยมากถึง 386 ราย ส่วนใหญ่พบเด็กป่วยมากที่สุดตั้งแต่อายุ 0-4 ขวบ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 7</p>	<p><b>โรคเมอร์ส</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากกรณีที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรมควบคุมโรค พบว่าผลการตรวจหาเชื้อจากผู้ป่วยโรคเมอร์สรายล่าสุดทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อพร้อมกันทั้ง 4 ห้องปฏิบัติการแล้ว ซึ่งทางแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลและให้เดินทางกลับประเทศได้ โดยขณะนี้กำลัง อยู่ระหว่างการประสานงานให้เดินทางออกจากประเทศต่อไป ส่วนอาการของผู้ป่วยในวันนี้พบว่ามีอาการทั่วไปดี ไม่มี ไข้ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย และไม่มีอาการอื่นๆ</p>
<p>สทท.</p>	<p><b>วันด่านควบคุมโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาศมรรถนะ ช่องทางเข้าออกประเทศ ยุคที่ 5 ของระบบควบคุมโรคเพื่อเป็นการพัฒนาศมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ให้ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และภัยสุขภาพทั้งในภาวะปกติและ ภาวะฉุกเฉิน และมีความมั่นคงด้านสุขภาพต่อไป โดยปัจจุบันประเทศไทยมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จำนวน 68 แห่ง ทั้งนี้ได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 3 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันด่านควบคุมโรค” ซึ่งจัดตั้งขึ้นและ ทำงานมาแล้ว 119 ปี (เริ่มมีการควบคุมโรคจากต่างประเทศครั้งแรกเมื่อปี 2441) เป็นการประกาศถึงความพร้อมทั้ง ด้านกำลังคน สมรรถนะทางวิชาการ เป็นวันรวมใจและเป็นเสมือนกำลังใจในการทำงานของชาวด่านทั่วประเทศ</p>
<p>เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>ประกันภัยนักท่องเที่ยว</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอานนท์ วัจสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัย กล่าวว่า แนวคิดการนำประกันภัยมารวมกับประกัน สุขภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเป็นการหารือของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และกระทรวงการ ต่างประเทศ ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุติว่าจะมีการซื้อความคุ้มครองแบบใด และคิดค่าเบี้ยประกันเท่าใด เพราะมี รายละเอียดมาก และมีค่าเบี้ยประกันค่อนข้างสูง</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>วัคซีนมะเร็งปากมดลูก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชาติ มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เชื้อไวรัส HPV เป็นไวรัสที่พบมากที่สุด ของการติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ ทั้งในหญิงและชาย และเป็นสาเหตุการเกิดมะเร็งปากมดลูก ซึ่งปัจจุบันมีวัคซีน ป้องกัน ต้องให้ในวัยก่อนมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งปัจจุบัน WHO ได้ปรับปรุงแนวทางการควบคุมกำกับคุณภาพและความ ปลอดภัยของวัคซีน HPV ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สถาบันชีววัตถุ ร่วมกับ WHO จึงจัดการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อให้หน่วยงานควบคุมกำกับภาครัฐและผู้ผลิตมีความเข้าใจในแนวทางขององค์การอนามัยโลก และ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานควบคุมกำกับภาครัฐและผู้ผลิตของแต่ละประเทศ ส่งเสริมการ ดำเนินการตามคำแนะนำที่สอดคล้องกัน เป็นครั้งแรก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก สยามรัฐ</p>	<p><b>ปัญหาตั้งครรภในวัยรุ่น</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดศธ. กล่าวถึง พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ว่า จากนี้ผู้บริหารและครูทุกคนจะต้องรับรู้ว่า หากมีกรณีเด็กตั้งครรภในวัยเรียนเกิดขึ้นในสถานศึกษา ถือเป็นสิทธิของเด็ก โรงเรียนจะปฏิเสธจัดการศึกษาให้เด็กไม่ได้ ส่วนปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนครูจะต้องให้ความสำคัญกับการสอนเพศศึกษา เพราะฉะนั้นจึงต้องอบรมครูและผู้บริหารเองก็ต้องเข้าใจ รู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อจะได้รู้ว่าเด็กกำลังสนใจเรื่องใด จะได้สามารถเข้าไปให้ข้อมูลความรู้แก่เด็กได้อย่างเหมาะสม</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ ศูนย์ข่าวแชนนัล สปริงนิวส์</p>	<p><b>สข.เตือนเช็กก่อนแชร์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวระหว่างการเปิดเวทีความร่วมมือการวางกรอบการใช้โซเชียลมีเดีย เพื่อป้องกันการโพสต์และแชร์ ที่มีการละเมิดสิทธิสุขภาพ ว่า ที่ผ่านมาพบปัญหาการละเมิดในลักษณะดังกล่าวมากขึ้น ทั้งการโพสต์ภาพผู้ป่วย เพื่อขอรับบริจาคเงิน, เลือด และอวัยวะ ซึ่งกรณีดังกล่าวมีความผิดฐานละเมิดสิทธิตามมาตรา 7 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มีทั้งโทษจำและปรับ ดังนั้น จึงอยากเตือนว่า ก่อนจะโพสต์อะไร ต้องมีสามัญสำนึกและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ซึ่งขณะนี้ สช. กำลังเร่งจัดทำร่างแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อให้ทันบังคับใช้ในปลายปีนี้</p> <p>ด้าน นพ.พลวรรณ์ พิทยพันธ์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปีนี้ สช.เองยังถูกปลอมข้อมูลเว็บไซต์ถึง 3 ครั้ง โดยนำภาพของผู้ป่วยมาตัดต่อ เพื่อให้ผู้ใช้โซเชียลเข้ามาอ่าน แล้วนำยอดคลิกหาโฆษณา ดังนั้นเรื่องสามัญสำนึกของคนเป็นเรื่องสำคัญ การมีกฎข้อบังคับเป็นเรื่องที่ดี แต่อาจทำให้เกิดการจำกัดสิทธิบุคคล เมื่อแม่แต่พื้นที่บนโซเชียลยังโดนจำกัด อาจนำไปสู่การใช้วิธีการอื่น ๆ อีกก็ได้</p> <p>ด้าน นพ.วิทวัส ศิริประชัย หรือ จำพิจิตต์ ขจิตพาลชน เจ้าของเพจ Drama-addict กล่าวว่า การทำแนวปฏิบัติการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อเท่านั้น ควรรวมไปถึงวิชาชีพอื่นด้วย เช่น อาสาสมัครต่าง ๆ ที่ปัจจุบันมีการถ่ายภาพผู้ประสบอุบัติเหตุมาเผยแพร่ โดยอ้างว่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์นั้น กลับเป็นการละเมิดสิทธิผู้ประสบเหตุ นอกจากนี้ในบุคคลทั่วไปยังพบว่า การแชร์ข้อมูลผิด ๆ บั่นแ่่งข้อมูลทำให้เกิดผลกระทบมาก สิ่งสำคัญคือการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการใช้สื่อ</p> <p>ด้าน ทนพ. ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ สภาวิชาชีพเวชกรรมไทย เจ้าของเพจ “หมอเล็บแพนด้า” กล่าวว่า ข้อมูลสุขภาพที่มีการแชร์บนโซเชียลมีเดียกว่าร้อยละ 80-90 เป็นเรื่องที่ไม่จริง ดังนั้น ประชาชนจึงควรหาข้อมูลที่แท้จริงก่อนที่จะเชื่อ ส่วนหน่วยงานภาครัฐควรบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามจับกุมคนที่ทำผิดอย่างจริงจัง</p>
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>มติชน</p>	<p><b>ผักชีฟิวเจอร์</b></p> <p>-เสนอข่าว ขณะนี้มีกระแสข่าวว่า “ผักชีไทย” กำลังฮิตในประเทศญี่ปุ่น คนนิยมรับประทานกันจำนวนมาก เนื่องจากมีรายงานว่ ผักชีไทยมีประโยชน์อย่างมากกับร่างกาย เช่น ช่วยขับเหงื่อในฤดูร้อน ช่วยระบายท้อง ลดน้ำตาลในเลือดและอื่น ๆ โดยคนญี่ปุ่นเรียกทับศัพท์ตามชื่อไทยว่า “ผักชี” (Pakuchii) ร้านอาหารในญี่ปุ่นหลายแห่งทำเมนูโดยผักชีไทยเป็นวัตถุดิบหลัก นอกจากนี้ยังมีวงดนตรีทำเพลงเกี่ยวกับผักชี โดยใช้ชื่อเพลงว่า “ผักชีเฮฟเว่น” ด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นายสง่า ตามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย กล่าวว่า ผักชีก็เหมือนผักชนิดอื่น ๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการทั้ง วิตามินเอ วิตามินซี ธาตุเหล็ก เบต้าแคโรทีน และแคลเซียมเล็กน้อย การรับประทาน ผักชีจึงมีคุณค่าทางอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย แต่ไม่ใช่ว่ากินผักชีอย่างเดียวทุกวันจะได้สารอาหารที่ครบถ้วน เพราะคุณค่าโภชนาการที่ดีคือต้องกินหลากหลาย</p> <p>ส่วนที่หลายคนกังวลว่ากินผักชีมาก ๆ จะมีกลิ่นตัวตามร่างกายนั้น ข้อเท็จจริงคือผักที่มีกลิ่นฉุน อย่างสะตอกินมาก ๆ ก็ขับออกมากับเหงื่อ แต่ต้องกินในปริมาณมาก ๆ ซึ่งผักชีในบ้านเราจะกินเป็นผักโรยหน้ามากกว่า ไม่ได้กินกันมากมาย จึงไม่กังวลว่าจะมีกลิ่นตัว ที่สำคัญกลิ่นพวกนี้ก็จะขับออกจากปัสสาวะเป็นส่วนใหญ่</p> <p>ด้าน พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผอ.สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ได้รวบรวมคุณค่าทางโภชนาการของผักชีชนิดต่าง ๆ ทั้งผักชีไทย ผักชีล้อม ผักชีฝรั่ง ผักชีลาว</p>
<p>สยามรัฐ แนวนหน้า</p>	<p><b>แม่ฟันผุเสี่ยงลูกคลอดก่อนกำหนด</b></p> <p>-เสนอข่าว ทพ.สุชา เจียรณณ์โชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า มารดาที่มีฟันผุหลายซี่ จะมีเชื้อแบคทีเรียในช่องปากมาก มีโอกาสสูงที่จะถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก ทำให้ลูกเสี่ยงเกิดโรคฟันผุ และมีการศึกษาที่พบว่าโรคปริทันต์อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดและเด็กมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยได้ การได้รับการขูดหินน้ำลายและทำความสะอาดช่องปากจะช่วยลดภาวะเหงือกอักเสบ และอุดฟันช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียในช่องปากหญิงตั้งครรภ์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โดยแปร่งฟันตามสูตร 222 คือ แปร่งครึ่งละ 2 นาที วันละ 2 ครั้ง หลังแปร่งฟันควรรงดขนมหวาน น้ำอัดลม 2 ชั่วโมง ใช้ไหมขัดฟัน
เดลินิวส์	<p><b>ส้วมนั่งยอง</b></p> <p>-เสนอสู๊ปหน้า1 กล่าวถึงกระแสข่าว ที่ระบุว่า ประเทศไทยจะยกเลิกการใช้ส้วมแบบนั่งยอง เนื่องจากพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2556 ทำให้ไทยต้องยกเลิกการใช้ส้วมนั่งยอง แต่ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาแย้งว่าไม่ได้ยกเลิกการใช้ส้วมแบบนั่งยอง แต่เป็นการควบคุมคุณภาพส้วมนั่งราบ</p> <p>นอกจากนี้ยังมีกรณีโศกโศกส้วม ทำให้คนเกิดความสนใจเป็นพิเศษ รวมถึงมีคำถามตามมาว่าส้วมชนิดนี้ไม่ดีตรงไหน และจากข้อมูลหลายแหล่งนำมาเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของส้วมทั้งสอง ได้ความว่า ส้วมนั่งยองหรือส้วมซึม ข้อดี คือ ทำนั้งลักษณะลำตัวเอื้อต่อการขับถ่ายได้สะดวก ข้อเสีย คือ ไม่เก็บกลิ่น เปลืองน้ำ ไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ขณะที่ส้วมนั่งราบหรือชักโครก ข้อดี คือ ไม่ค่อยมีกลิ่น สะดวกสบายต่อผู้สูงอายุ ข้อเสียคือ ขับถ่ายได้น้อยและมีราคาแพง</p>
สยามรัฐ	<p><b>หมอนวดตาบอด</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึง ผลการหารือกับมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการประกอบอาชีพนวดของผู้พิการทางสายตาว่า มีข้อสรุป 3 ประเด็น คือ หลัง พ.ร.บ. ผลิตบังคับใช้ จะผ่อนผันให้สถานประกอบการ 1,609 แห่ง ที่ได้รับรองมาตรฐาน-สถานบริการนวดของผู้พิการทางสายตาให้บริการต่อไปอีก 180 วัน ระหว่างนี้ให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนกับกรม สบส. ควบคู่ไปด้วย 2. กรณีผู้พิการทางสายตาที่ประกอบอาชีพนวดมาก่อน และผ่านอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ มูลนิธิช่วยคนตาบอดในหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 255 ชั่วโมง สามารถยื่นขออนุญาตกับกรม สบส. ได้ทันที 3. กรณีผู้พิการทางสายตาที่ไม่ได้อบรมหลักสูตรข้างต้น กรม สบส. จะเร่งรับรองหลักสูตรที่เปิดอบรม หากไม่ตรงตามเกณฑ์จะส่งเสริมให้อบรมเพิ่มให้ได้ใบประกาศนียบัตรรับรอง และขึ้นทะเบียนกับกรม สบส.</p>
ข่าวสด	<p><b>ออย.เชิงรุกสร้างเครือข่ายออย.แฟนคลับ</b></p> <p>- เสนอข่าว ออย.ได้จัดทำโครงการ On Tour foe Oryor fan โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการหา ออย.แฟนคลับจากคนรุ่นใหม่ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นประจำ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย ออย.กลุ่มนี้จะได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง ข้อมูลที่ควรบอกต่อและเตือนภัยถึงผลร้ายที่จะได้รับหากมีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง</p>
ไทยโพสต์	<p><b>อาการเบื่ออาหารของผู้สูงวัย</b></p> <p>-เสนอบทความ อ.สง่า ดามาพงษ์ นักโภชนาการ ที่ปรึกษากรมนามัยและผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. เผยว่า อาการเบื่ออาหารของผู้สูงอายุเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ อย่างเช่น การทำงานของระบบประสาทสัมผัสเริ่มเสื่อม ปัญหาเหงือกฟัน โรคประจำตัวเรื้อรัง ความเครียด รวมไปถึงสภาพอากาศร้อนในเมืองไทย สามารถแก้ไขได้โดย “ลดความร้อน” สถานที่พักอาศัยต้องอากาศถ่ายเท สวมเสื้อผ้าบางสบาย “การดื่มน้ำ” ไม่ควรดื่มน้ำเย็น จิบบ่อยๆ ค่อยๆ ดื่ม</p>
มติชน สยามรัฐ ไทยโพสต์ มติชน	<p><b>ฉีดวัคซีนหัดเยอรมันฟรี</b></p> <p>-เสนอข่าว นางดวงพร ปิณิจเสถิกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. เผยว่า กรมควบคุมโรค และ สปสช.เขต13 ได้จัดบริการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีอายุ 15-40 ปี สามารถรับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัด กทม.ทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. นี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>การคุมกำเนิดแรงงานต่างด้าว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร นพ.สสจ.ระนอง กล่าวว่า ไม่สามารถคุมกำเนิดแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่จ.ระนองได้ ไม่มีข้อกฎหมายบังคับหรือก้าวลัทธิความเป็นมนุษย์ของใครได้ ทางสาธารณสุขมีการวางแผนให้ข้อมูลเรื่องการคุมกำเนิดให้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ แต่การตัดสินใจที่จะคุมกำเนิดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับครอบครัวของแรงงานต่างด้าวเหล่านั้น</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>พัฒนาเมืองสมุนไพร</b></p> <p>- เสนอข่าว จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการคัดเลือกตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งมีความพร้อมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ได้รับการคัดเลือกจากความโดดเด่นด้านการส่งเสริมการเพาะปลูก แหล่งเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านสุขภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
Sanook.com	<p><b>กินหมูกระทะติดคอดับ</b></p> <p>- เสนอข่าว สภ.บางกรวยได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตเกิดจากอาหารติดคอ ที่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่ง ย่านถนนนครอินทร์ บางกรวย จ.นนทบุรี รุดไปตรวจพบ ทราบชื่อผู้เสียชีวิต คือ นายเจษฎา อายุ 58 ปี เจ้าของโรงพิมพ์แห่งหนึ่งใน จ.นนทบุรี สอบสวนลูกค้าโต๊ะข้างเคียงทราบว่า ผู้เสียชีวิตมีอาการเหมือนอาหารติดคอ ตาค้าง ตัวเกร็ง เบื้องต้นแพทย์ชันสูตรคาดว่าเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลว และนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อชันสูตรหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง</p>
Sanook.com	<p><b>เชื้อราในกล่องน้ำผลไม้</b></p> <p>- เสนอข่าว โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพน้ำผลไม้ยี่ห้อหนึ่ง จากซูเปอร์มาเก็ตแห่งหนึ่งที่ จ.ระยอง พอหมุนฝากล่องก็เห็นเป็นก้อนสีดำปริศนาขนาดใหญ่ลอยอยู่ในกล่อง โดยน้ำผลไม้กล่องดังกล่าวยังไม่หมดอายุตามที่ระบุไว้บนกล่อง ได้มีคนแสดงความคิดเห็นมากมายและแนะนำให้ร้องเรียนกับสคบ.และทางบริษัทผู้ผลิต</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p><b>แอนแทรกซ์ระบาดรัสเซีย</b></p> <p>- เสนอข่าว สำนักงานสาธารณสุขไซบีเรีย เผยเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อแอนแทรกซ์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ติดเชื้อ 20 ราย ส่วนอีก 90 คนอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าติดเชื้อ สาเหตุหลักที่ทำให้เชื่อนี้แพร่ระบาดมาจากภาวะโลกร้อน โดยอุณหภูมิสูงขึ้นผิดปกติ ด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขรัสเซียเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบ พร้อมย้ำว่าไม่มีการแพร่ระบาดและได้ปิดกั้นพื้นที่ติดเชื้อแล้ว</p>
New ) 108	<p><b>สหรัฐฯเตือนคนท่องเที่ยวไมอามีเสี่ยงชิคา</b></p> <p>- เสนอข่าว ผู้ว่าการมลรัฐฟลอริดา ของสหรัฐฯ ออกคำเตือนหญิงตั้งครรภ์ไม่ให้เดินทางไปให้เดินทางไปเมืองไมอามี มลรัฐฟลอริดา เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการแพร่ระบาดของไวรัสชิคาโดยขณะนี้พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 14 คน ด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ ระบุว่า หญิงตั้งครรภ์ที่เดินทางไปบริเวณย่านดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนเป็นต้นมา ควรได้รับการทดสอบว่าติดไวรัสชิคาหรือไม่</p>